



มร.ลป. ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานโครงสร้างพื้นฐาน งานก่อสร้าง และงานพัสดุ ณ มร.พส.



เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 รศ.ดร.ปรีเยศ สิทธิธรรม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารงานทั่วไป นางรัชฎาภรณ์ เมธีวีระโยธิน ผู้อำนวยการกองกลาง นายจุลทัศน์ เขียวสกุล มาศ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานอาคารสถานที่ นางสาวรณิศา ชิตยะ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ บุคลากรงานพัสดุและบุคลากรงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานโครงสร้างพื้นฐาน งานก่อสร้างและงานพัสดุ ณ อาคารที่ปรึกษาห้อง 308 มหาวิทยาลัยราชภัฏพุดสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพุดสงคราม พร้อมด้วย ผศ.ดร.บัญญัติ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน และสารสนเทศ ผศ.ดร.ชาติชาย จันทร์ประทีป ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอาคารสถานที่ นายอำพน กลีบปาน ผู้อำนวยการกองกลางและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ



การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้และแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ ที่คาดหวังว่าจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานในบทบาทหน้าที่สำคัญของแต่ละบุคคล ทั้งปัจจัยความสำเร็จ และปัญหาอุปสรรค/ข้อควรระวัง ที่จะได้เรียนรู้จากการศึกษาดูงาน ทั้งยังเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศโดยการไปพบเห็นสิ่งใหม่ ซึ่งสามารถเสริมสร้างแนวคิดใหม่ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น อีกทั้งสร้างความพร้อมให้แก่ทั้งตัวบุคลากรเอง และสร้างผลสัมฤทธิ์ ให้แก่ทีมงานขององค์กรและหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

มร.ลป. ร่วมการประชุมหารือแลกเปลี่ยนนำเครือข่ายทางสังคม เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม "จังหวัดลำปาง" ปีที่ 3



เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568 รศ.ดร.ปรีเยศ สิทธิธรรม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมการประชุมหารือแลกเปลี่ยนนำเครือข่ายทางสังคมเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม "จังหวัดลำปาง" ปีที่ 3 ณ หอประชุมบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โดยมี นางสาวนิตยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม



การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีระดมความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มเครือข่ายทางสังคม ทั้ง 9 เครือข่าย ประกอบด้วย เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายธุรกิจเอกชน เครือข่ายการศึกษา เด็กและเยาวชน เครือข่ายศาสนา เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน และครอบครัว เครือข่ายสาธารณสุข เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายโรงพยาบาล ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกันกำหนดเป้าหมายและวางแผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีที่ 3 การรายงานผลการติดตามการขับเคลื่อนคุณธรรมที่สอดคล้องกับประกาศเจตนารมณ์สมัชชาคุณธรรมพื้นที่จังหวัดลำปาง ในปีที่ผ่านมา รวมถึงแนวทางการเสริมหนุนเป้าหมาย พร้อมนำเสนอแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนจังหวัดลำปาง สู่เมืองคุณธรรมที่ยั่งยืน ต่อไป





คณะครุศาสตร์ มร.ลพ. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4



เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 รศ.ดร.พิสิทธ์ ฉอน บัวนก คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2/2567 หลักสูตร ค.บ. 4 ปี ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี ผศ.ดร.ทฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.จักรกฤษณ์ อ้นยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ร่วมกล่าวแสดงความยินดี พร้อมทั้ง กล่าวปัจฉิมโอวาท และร่วมจัดการแสดงพิเศษจากคณบดี ให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 450 คน

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ให้มีความพร้อม ในการเป็นครูที่มีคุณภาพ มีความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยได้มีกิจกรรมแสดงความยินดีโดยการ เดินลอดซุ้มแห่งความสำเร็จ พิธีกลัดดอกไม้แทนใจสายใยครุศาสตร์ พร้อมกันนี้ ได้มีการอบรมหัวข้อ “การเตรียม ความพร้อมสู่ความเป็นครูมืออาชีพ” วิทยากรโดย อ.ดร.ศรัส สิริ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ และการอบรมหัวข้อ “การขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพครู” วิทยากรโดย ผศ.ดร.ปณตพันธ์ ไชยประภากุล อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ และนางปิ่นอนงค์ หนองนาง นักวิชาการ ศึกษา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์





มร.ลป. ร่วมกิจกรรม "วันช้างไทย" ประจำปี 2568



เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 รศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมประกวดช่อดอกไม้ช้าง เนื่องใน “วันช้างไทย” ประจำปี 2568 ในวันนี้ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568 อ.ดร.วรรัช หน่อสีดา รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีเปิดงาน “วันช้างไทย” ประจำปี 2568 พร้อมทั้ง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมกับช้าง ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้จัดโครงการ “วันช้างไทย” ประจำปี 2568 ขึ้น ระหว่างวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2568 โดยมีกิจกรรมอันเกี่ยวข้องกับช้าง เช่น การบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพื้นที่สถาบันฯ พิธีอัญเชิญช้าง พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับช้างที่ล้มไปแล้ว การประกวดจัดช่อดอกไม้ช้าง พิธีทำบุญตักบาตรร่วมกับช้าง และเลี้ยงอาหารช้างบนสะตอกใหญ่ ตลอดจนพิธีเปิดงาน “วันช้างไทย” ประจำปี 2568 ในวันที่ 13 มีนาคม 2568 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนไทย ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของช้างไทย เกิดความรัก ความหวงแหนช้าง และสิ่งแวดลอม อันจะนำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์ช้างไทยอย่างยั่งยืนสืบไป



กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. เข้าร่วมโครงการพัฒนาความเป็นพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

รศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2568 นายปฏิวัติ แก้วหนองยาง นักวิชาการศึกษา สังกัดงานบริการและสวัสดิการนักศึกษ กองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย นายอภิชาติ บัวเหล็ก และ นางสาวกมลทิพย์ ยุติธรรม นักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมโครงการพัฒนาความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพร่วมกับมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2568 ณ ห้องประชุมวิทยักษ์ 7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทารา ไทฟิ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างวิทยากรกระบวนการหลักสูตรพลเมืองคุณภาพเพื่อขยายผลในสถานศึกษาเกี่ยวกับการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการสร้างพลเมืองคุณภาพ โดยมีบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษจากทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน





กบศ. มร.ลป. จัดประชุมชี้แจง ขั้นตอน ระบบบันทึกผลการเรียนแบบใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2567

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการประชุมระบบบันทึกผลการเรียน (รายบุคคล/รายวิชา/การส่งเกรดผ่านอินเทอร์เน็ต) ภาคเรียนที่ 2/2567 ทางระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมี นางสาวต้อยตา จรุงศรีวัฒนา ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา และทีมผู้รับจ้างทำระบบบันทึกผลการเรียน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมทองอุไร ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษาโดยส่วนหนึ่งของระบบจะเกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบบันทึกผลการเรียน (รายบุคคล/รายวิชา/การส่งเกรดผ่านอินเทอร์เน็ต) ตั้งแตภาคเรียนที่ 2/2567 เป็นต้นไป
ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบดังกล่าว จึงมีการจัดการประชุม และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการลงระบบบันทึกผลการเรียนให้กับอาจารย์ผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมีอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการลงบันทึกผลการเรียนเข้าร่วมรับฟังทั้งในระบบออนไลน์ และออนไลน์ กว่า 320 คน
ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนสามารถบันทึกผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2567 ได้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2568 หลังจากสิ้นการอบรม และให้ทุกคนส่งข้อมูลผลการเรียนนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2567 มายังงานทะเบียนฯ ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2568



โรงเรียนสาธิต มร.ลป. จัดกิจกรรมวัน Cool Day "เจ๋ง จี๊บ แจ๋ว" ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 อ.ดร.สมศักดิ์ ก่าทอง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวต้อนรับ และเปิดกิจกรรม วัน Cool Day “เจ๋ง จี๊บ แจ๋ว” ณ ห้องประชุมสลุงคำ ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
กิจกรรมวัน Cool Day “เจ๋ง จี๊บ แจ๋ว” เป็นการแสดงผลงานของนักเรียน ในระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานจากประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ตลอดจนสิ่งที่นักเรียนมีความสนใจในการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 2567 ให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัดประสบการณ์ให้แก่ นักเรียน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนได้จัดขึ้นให้กับนักเรียน ส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้รับทราบและเข้าใจแนวทางการพัฒนานักเรียนของโรงเรียน โดยนำข้อเสนอแนะมาพัฒนานักเรียนร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียน ของผู้ปกครองและครู โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน





สำนักงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน มร.ลป. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 อ.อุษา โปสธาทอง ผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ณ ห้องเรียน 3842 อาคารไอพาร วิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคเรียนที่ 3/2567 เพื่อชี้แจงรายละเอียดที่นักศึกษาต้องปฏิบัติตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ทั้งด้านการปฏิบัติตนระหว่างการทำงาน เอกสารที่ต้องจัดทำ การทำโครงการ การจัดทำรายงาน และการนำเสนอโครงการ หลังสิ้นสุดการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนตรงกัน ระหว่างนักศึกษา อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา และสำนักงานสหกิจศึกษา โดยมี ผศ.พิบูล แสงงาม รองผู้อำนวยการฯ นายเพชร นันททอภา นักวิชาการการศึกษา สังกัดสำนักงานสหกิจศึกษา ร่วมชี้แจงให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน

โดยนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคเรียนที่ 3/2567 ประกอบด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล จำนวน 35 คน



สาขาวิชาการจัดการ มร.ลป. จัดสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และพิธีปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 รศ.ดร.ภัทรธิดา วัฒนพวรรณภักดี ประธานสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการ และพิธีปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการ ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2567 โดยมีอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ เข้าร่วมรับฟัง ให้ข้อเสนอแนะต่อการนำเสนอของนักศึกษา และร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาดังนี้

การจัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ เป็นการทำนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ตลอดจนความประทับใจที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการจัดการในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณพระธีรภักดิ์ พิษณุกุล ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตจบใหม่” โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาในสาขาวิชาการจัดการ เข้าร่วมรับฟัง 30 คน





คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลพ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเตรียมความพร้อมสู่การสอบใบประกอบวิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต



ผ.ศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเตรียมความพร้อมสู่การสอบใบประกอบวิชาชีพ ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้กับนักศึกษา สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ เมื่อวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2568 ณ อาคาร 23 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และอาคาร 45 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากคณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 113 คน

การอบรมในครั้งนี้ เพื่อเสริมสมรรถนะความเป็นครูมืออาชีพให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาทางด้านครุวิทยาศาสตร์ และครุอุตสาหกรรมศิลป์ ในการทบทวนความรู้สำหรับสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู สอบบรรจุครู และปรับใช้สำหรับการทำงานในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ซึ่งเป็นศิษย์เก่าจากสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ นางสาวนารัตน์ ททรัพย์สม ครูโรงเรียนรื่องวางอนุสรณ์ จ.แพร่ ศิษย์เก่าสาขาชีววิทยาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เกียรตินิยมอันดับ 1 วิชาเอกคณิตศาสตร์ นางสาวนภาพร งานสม ครูโรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา จ.เชียงใหม่ ศิษย์เก่าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 และวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ นางสาวเศรษฐทิยากร ตามศักดิ์ ครูโรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ เกียรตินิยมอันดับ 1



คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลพ. จัดโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่โรงเรียน กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2568 ผ.ศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่โรงเรียนกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ในหัวข้อ “การวิเคราะห์โปรตีนด้วยวิธี UV - Visible Spectrophotometry” โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.เขาวเรศ ชูศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี และนางสาวสุพรรษา ภูมิบิรสุทธิ์ นักวิทยาศาสตร์ สังกัดงานบริหารทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรม โดยมีนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวนทั้งสิ้น 80 คน เข้าร่วมกิจกรรม





มร.ลป. จัดการประชุมสัมมนาและสร้างการรับรู้ "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 ภาคเช้า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาและสร้างการรับรู้ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 8 สำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ทฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ และภาคบ่าย เป็นการบรรยาย ครั้งที่ 9 สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย อ.ปิยธรณ์ เรืองเร็ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ และเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 ปีการบรรยาย ครั้งที่ 10 สำหรับบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผศ.จักรกฤษณ์ อัญชะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุม 1314/1 ชั้น 1 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมี นางสาวศศธร เครืออินตา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นทำให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้กับบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งเป็นการประชุมสัมมนาสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ รับผิดชอบต่อการดำเนินการทุจริต ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ตลอดจนส่งเสริมการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ สร้างความเข้าใจตามการประกาศเจตนารมณ์ “นโยบายการต่อต้านการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ 2568 เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยคุณธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน 100% โดยในครั้งต่อไปจะเป็นการบรรยายให้กับบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ





มาแล้วจ้า....
สาขาเปิดใหม่น่าเรียน
สาขาวิชาพลศึกษา
และสูงศึกษา
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คบ. ครุ 4 ปี

รับสมัครตั้งแต่วันที่
ถึง 20 เมษายน 2568

CLICK HERE **สมัครออนไลน์**
WWW.LPRU.AC.TH

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายรับสมัคร กองบริการการศึกษา
 086 - 4215760 ในวันเวลาราชการ

www.lpru.ac.th | งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | LPRUCHANNEL

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2568

13 มีนาคม 68 **ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ**

15 - 21 มีนาคม 68 **บันทึกข้อมูลรายงานตัวและชำระเงิน**
 รายงานตัวระบบออนไลน์ ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย

สแกนเพื่อตรวจสอบรายชื่อ
 เลือกเมนูผู้มีสิทธิ์รายงานตัว

LINE OPENCHAT
 นักศึกษาใหม่ LPRU 68
 สำหรับนักศึกษาที่รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริการการศึกษา
www.lpru.ac.th | 086 - 4215760

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | LAMPANG RAJABHAT UNIVERSITY

รับสมัครนักศึกษานานาชาติบัณฑิตศึกษา
ปริญญาโท - ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2568

รอบที่ 2

มหาวิทยาลัย
 - สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
 - สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
 - สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
 - สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
 - สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

คุณสมบัติ
 - ภาษาอังกฤษ
 - ภาษาอังกฤษ
 - ภาษาอังกฤษ
 - ภาษาอังกฤษ

สมัครเรียนออนไลน์
WWW.LPRU.AC.TH

รับสมัครตั้งแต่วันที่
ถึง 9 พฤษภาคม 2568

www.lpru.ac.th | งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | LPRUCHANNEL

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
แจ้งชำระค่าลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาภาคปกติ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567

ช่องทางชำระค่าเรียน
 - ทรูปลูกสนุก
 - Krungsri
 - Mobile Banking

นำใบลงทะเบียนไปชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 จุดบริการธนาคารเพื่อชีวิตสาขาชาวประมง
 หรือผ่าน Mobile Banking Application ทรูปลูกสนุก
 โฉม QR Code หรือ Barcode ตามวันเวลาที่กำหนด

ชำระเงินได้ระหว่างวันที่
24 มี.ค. - 4 เม.ย. 2568

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองบริการการศึกษา
www.lpru.ac.th | 086 - 4215760

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | LAMPANG RAJABHAT UNIVERSITY | LPRUCHANNEL

SCAN ME **รอบที่ 4**

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รับสมัครนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
ปีการศึกษา 2568

- สมัครผ่านทางระบบออนไลน์ www.lpru.ac.th
 7 มีนาคม - 20 เมษายน 2568
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 24 เมษายน 2568
- สอบข้อสอบ/สอบสัมภาษณ์
 26 เมษายน 2568
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
 1 พฤษภาคม 2568
- บันทึกข้อมูลรายงานตัวในระบบและชำระเงิน
 3 - 9 พฤษภาคม 2568

www.lpru.ac.th | 086 - 4215760

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | LAMPANG RAJABHAT UNIVERSITY | LPRUCHANNEL

ปฏิทินการกิจกรรมวิชาการ
นักศึกษาภาคปกติ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

24 - 27 มีนาคม 68 **ช่วงของการยื่นขอเปิดวิชาเรียน**

24 - 04 มีนาคม 68 - เมษายน 68 **ชำระค่าลงทะเบียนเรียน**

31 - 02 มีนาคม 68 - เมษายน 68 **ช่วงเพิ่ม - ถอนรายวิชา**

16 พฤษภาคม 68 **วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอยกเลิกวิชาเรียน**

19 - 23 พฤษภาคม 68 **สอบวัดผลปลายภาคฤดูร้อน**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ **กองบริการการศึกษา**
www.lpru.ac.th | 086 - 4215760

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | LAMPANG RAJABHAT UNIVERSITY

LPRU มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 LAMPANG RAJABHAT UNIVERSITY

ป.บัณฑิต **รอบที่ 1**
วิชาชีพครู

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

รับสมัครตั้งแต่วันที่
ถึง วันที่ 9 พฤษภาคม 2568

สอบถามรายละเอียดได้ที่
งานบริการการศึกษาและงานพัฒนานาวิชาการศึกษา (งานบัณฑิตศึกษา) กองบริการการศึกษา
 086 - 4215760

สมัครเรียนออนไลน์
SCAN ME!

ฟ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู มรภ.ลำปาง **ฟ** งานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

www.lpru.ac.th | งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | LPRUCHANNEL

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | LAMPANG RAJABHAT UNIVERSITY